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PTTEP	ศึกษาลงทุนธุรกิจแหล่งส�ารวจในพม่า-มาเลเซีย	

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	-	ตะวันออกกลาง	

หวังเพ่ิมปริมาณส�ารอง

เซียนหุ้น	ส่อง	GUNKUL ปี 62 

สุดสดใส	จากแรงลมผลิตเต็มป	ี

แนะน�าซื้อลงทุนเป้า	5	บ.	 

	 PTTEP	ศึกษาลงทุนธุรกิจแหล่งส�ารวจ
ในพม่า-มาเลเซีย	เอเชียตะวันออกเฉียงใต้-
ตะวันออกกลาง	หวังเพิ่มปริมาณส�ารอง	มอง	
ราคาน�้ามันดิบปี	62	อยู่ที่	70	เหรียญ/บาร์เรล		
จากซัพพลายลด-ดีมานด์ชะลอ	พร้อมคาด	
EBITDA	Margin	ปีนี้อยู่ที่	70-75%	หลัง	สามารถ
ควบคุมต้นทุน/หน่วย	อยู่ที่	31	เหรียญฯ	คง
เป้าปริมาณการขายปิโตรเลียมปีนี้ที่		3.1	แสน
บาร์เรล/วัน	บนราคาน�้ามันดิบดูไบเฉลี่ย	72	
เหรียญ/บาร์เรล		
 นางสาวกาญจนันท์ ปาณานนท์ 
ผู้จัดการอาวุโส	ฝ่ายตลาดทุนและนักลงทุน
สัมพันธ์		บริษัท	ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม	
จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	PTTEPเปิดเผยว่า	
บริษัทฯยังคงเป้าหมายปริมาณการขายปิโตรเลียม
ปี	2561	ไว้ที่	310,000	บาร์เรลต่อวัน		หลัง	
9	เดือนที่ผ่านมา	บริษัทฯท�าได้แล้ว	300,338	
บาร์เรลต่อวัน	บนราคาน�้ามันดิบดูไบ	เฉลี่ยปีนี้
ที่	72	เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลขณะที่บริษัทฯคาด
ว่าก�าไรก่อนหักดอกเบี้ย	ภาษีนิติบุคคล	ค่าเสื่อม	

และค่าจัดจ�าหน่าย	(EBITDA	Margin)	ปีนี้	จะอยู่
ที่	70-75%	หลังจากที่บริษัทฯจะพยายามรักษา
ต้นทุนการผลิตไว้ที่	31	เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล	
	 ทั้งนี้ทิศทางราคาน�้ามันดิบในไตรมาส4/2561	
บริษัทฯมองว่ายังคงมีความผันผวนอยู่	ซึ่งคาดว่า
จะเคลื่อนไหวในกรอบ	60-85	เหรียญต่อบาร์เรล		
หลังได้รับอานิสงฆ์จากการที่สหรัฐอเมริกาคว�่า
บาตรอิหร่านและเวเนสุเอลา	รวมถึงการผลิต
น�้ามันในสหรัฐได้มีการชะลอลง	หลังมีข้อจ�ากัดใน
เรื่องของท่อขนส่งน�้ามันดิบ	
	 ส�าหรับปี	2562	บริษัทได้ประเมินทิศทาง
น�้ามันดิบดูไบจะอยู่ที่ระดับ	70	เหรียญ/บาร์เรล	
หลังความต้องการในการใช้น�้ามันไม่ได้สูงตาม
ที่คาดการณ์ไว้	รวมถึงก�าลังการผลิตของกลุ่ม	
OPEC	ยังได้ปรับตัวลดลงจึงส่งผลให้ซัพพลาย
ลดลงเช่นกัน		นอกจากนี้	ยังมีความกดดันจาก
สงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่ขณะนี้
ยังคงยืดเยื้อ		
	 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ	มีแผนขยายการลงทุน
อย่างต่อเนื่อง	โดย	บริษัทฯยังอยู่ระหว่างศึกษาเข้า

ซื้อกิจการ	(M&A)	ในการเข้าลงทุนแหล่งส�ารวจ
ส�ารวจปิโตรเลียมในประเทศพม่า,	มาเลเซีย,	
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	และเอเชียตะวันออกกลาง	
เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณส�ารอง	ซึ่งในแต่ละ
โครงการคาดว่าจะใช้เงินลงทุนราว	500-1,000	
ล้านเหรียญฯ
	 พร้อมกันนี้	บริษัทฯยังมีแผนที่จะพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้า	gas	to	power	ในประเทศเมีย
นมาและมาเลเซีย	ที่เป็นธุรกิจนโยบายการลงทุน
ในธุรกิจปลายน�้าที่ร่วมมือกับกลุ่ม	บริษัท	ปตท.	
จ�ากัด	(มหาชน)	PTT			
	 ขณะที่ปลายเดือน	ธันวาคมนี้	บริษัทฯคาดว่า
จะได้ทราบผลการประมูลแหล่งบงกชและเอราวัณ	
โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาจากทางภาค
รัฐ	ซึ่งบริษัทฯมั่นใจว่าจะชนะการประมูลดังกล่าว
แน่นอน	เนื่องจากข้อเสนอที่ได้ยื่นแก่รัฐบาลไม่ว่า
จะเป็นเรื่องความมั่นคงทางด้านพลังงานและเกิด
การจ้างงานของคนไทย	

	 บริษัทหลักทรัพย์	แลนด์	แอนด์	เฮ้าส์	จ�ากัด	
(มหาชน)	ออกบทวิเคราะห์	แนะน�า	"ซื้อ"	บริษัท	
กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	GUNKUL    
ก�าไร	3Q61	เติบโตสูง	ผลประกอบการ	3Q61	มี
ก�าไรสุทธิ	716	ลบ.	+835%YoY,	+492%QoQ	หาก
ไม่รวมก�าไร	FX	24	ลบ.	ก�าไรปกติ	3Q61=692	
ลบ.	+436%YoY,+208%QoQ	สาเหตุหลักจาก	
1)	รายได้ค่าไฟฟ้า+ส่วนเพิ่มค่าไฟฟ้า	+211%YoY,	
+113%QoQ	เป็น	1,134	ลบ.	โดยได้แรงหนุนจาก
รายได้ของโรงไฟฟ้าพลังลมผลิตครบทั้ง	3	โครงการ
(170	MW)	ใน	3Q61	ซึ่งเป็นช่วงที่มีกระแสลม
แรง	ท�าให้มีปริมาณแรงลมสูงต่อเนื่อง	แม้รายได้
จากการขายอุปกรณ์+ก่อสร้าง+บริการ=730	ลบ.	
-31%YoY	แต่	+61%QoQ	2)	GPM	สูงขึ้นเป็น	57%	
(3Q:60:	29%,	2Q61:	47%)	ตามการเพิ่มขึ้นของ
สัดส่วนรายได้จากโรงไฟฟ้าพลังลมที่มีอัตราก�าไรสูง	
บวกกับ	GPM	ของธุรกิจก่อสร้างเพิ่มเป็น	35%	ใน	
3Q61	จาก	3Q60/2Q61	ที่	14%/29%	ท�าให้	9M61	
มีก�าไรปกติอยู่ที่	867	ลบ.	และก�าไรสุทธิ	730	ลบ.	
+96%YoY												
	 แนวโน้มสดใส:	ก�าไร	4Q61	คาดลดลงเล็กน้อย	

QoQ	เนื่องจากโรงไฟฟ้าพลังลมยังอยู่ในช่วง	high	
season	ขณะที่ปี	62	ก�าไรเติบโตต่อเนื่อง	มาจากรับ
รู้	1)	ก�าไรเต็มปีของโรงไฟฟ้าพลังลมทั้ง	3	โครงการ	
ก�าลังผลิตรวม	170	MW	(WED+GNP+KWE	
=60+60+50	MW)	และโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	
ในญี่ปุ่น	2	โครงการ	(Sendai,	Kimitsu)	ขนาด	
31.8+33.5=65.3	MW	(78.5	เมกะวัตต์ติดตั้ง)	โดย
โซลาร์ฟาร์ม	เซนได	(GK	Sendai)	ได้เริ่มผลิตแล้ว
เมื่อ	1	พ.ย.61	ส่วนโซลาร์ฟาร์ม	คิมิสึ	จะเริ่มผลิต
ใน	ก.พ.62	2)	รายได้ของธุรกิจก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น	
จากการซื้อกิจการ	FEC	ท�าให้บริษัทสามารถเข้าร่วม
ประมูลโครงการขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชนได้	
คาดจะเปิดประมูลใน	4Q61-1Q62	ทั้งนี้	คาดก�าไรปี	
61=1,014	ลบ.	+60%YoY	และเพิ่มเป็น	1,161	ลบ.	
+14%YoY	ซึ่งเป็นประมาณการที่ระมัดระวัง			
	 ตั้งเป้าหมาย	1	พันเมกะวัตต์ภายในปี	63:	การ
เติบโตของก�าไรในระยะยาว	มาจากธุรกิจพลังงาน
ทดแทน	โดยบริษัทได้ตั้งเป้าหมาย	1	พันเกะวัตต์
ภายในปี	63	ปัจจุบันมีโครงการในมือ	546.1	MW	
ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าที่เปิดผลิตแล้ว	282.7	MW	
ณ	2Q61	และคาดหวังจะได้โครงการใหม่ราว	454	

MW	แบ่งเป็น	1)	โครงการ	Private	PPA	ในไทย	
ปัจจุบันมีโครงการติดตั้ง	Solar	rooftop	ให้กับกลุ่ม	
CP	ระยะที่	1	ก�าลังผลิต	40	MW	มูลค่า	1.4	พัน
ลบ.	คาดว่าจะเริ่มผลิตในต้นปี	62	2)	ในต่างประเทศ	
(300	MW)	มุ่งเน้นที่ญี่ปุ่นและประเทศใน	AEC	
(มาเลเซีย	เวียดนาม	พม่า)	
	 แนะน�า	"ซื้อ"	ส�าหรับการลงทุนระยะยาว	โดย
มีปัจจัยหนุนคือ	1)	ก�าไรปี	61-62	เติบโตสูง	2)	โรง
ไฟฟ้าพลังลมในไทย	จะสร้างก�าไรให้เติบโตต่อเนื่อง
และมั่นคงในระยะยาว	3)	มีโอกาสชนะประมูลโครง
การเคเบิ้ลใต้ทะเล	และ/หรือวางสายไฟฟ้าลงใต้ดิน	
ซึ่งคาดจะเปิดประมูลใน	4Q61-1Q62	4)	ราคาหุ้นยัง
มี	upside	gain	ถึง	+62%	จากราคาเป้าหมาย	5.0	
บ.	(SOTP)	เทียบเท่า	19F	P/B=3.5x	ซึ่งต�่ากว่าค่า
เฉลี่ยย้อนหลัง	4	ปีที่	4.5x		
	 ปัจจัยเสี่ยง	นโยบายของภาครัฐ	การ
เปลี่ยนแปลงในนโยบายของรัฐบาล	อาทิ	ปริมาณ
การรับซื้อไฟฟ้า	การเลื่อนก�าหนดเวลาเปิดผลิต	รวม	
ถึงงานรับเหมาและโครงการผลิตไฟฟ้าฯ	ล่าช้ากว่า
แผน
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LPH	วางเป้าปี	62	รายได้โต	10-15%	ใกล้เคียงกับปี	61			
เล็งดันบ.ลูก	AMARC	เข้า	เอ็ม	เอ	ไอ	ปี	63

 

 

ดร.อังกูร ฉันทนาวานิช	ประธานเจ้า

หน้าที่บริหาร	บริษัท	โรงพยาบาลลาดพร้าว	

จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	LPH	เปิดเผยถึงผล

ประกอบการของบริษัทฯ	ในงวด	9	เดือน	(ม.ค.-

ก.ย.261)	ว่าบริษัทฯ	มีรายได้รวมประมาณ	

1,217.61	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	115.61	ล้านบาท	

คิดเป็น	10.49%	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ

ปีก่อนที่มีรายได้รวม	1,102	ล้านบาท	ส่งผล

ให้มีก�าไรสุทธิ	140.42	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นคิด

เป็น	10.04%	โดยมีรายได้การรักษาพยาบาล

ประมาณ	1,025.08	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากช่วง

เดียวกันของปีที่ผ่านมา	คิดเป็น	6.56%	มาจาก

รายได้จากผู้ป่วยช�าระเงินประมาณ	613.84	ล้าน

บาท	เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน	คิด

เป็น	19.59%	ซึ่งเป็นผลมาจากโครงการศูนย์

ความเป็นเลิศทางการแพทย์	5	ศูนย์ที่ผ่านมา	มี

ผู้ใช้บริการส่วนนี้เพิ่มขึ้นกว่า	21.42%	เป็นราย

ได้โตกว่า	40.81%	และมีรายได้จากการบริการ

ประมาณ	122.67	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากไตรมาส

เดียวกันปีที่ผ่านมาคิดเป็น	15.96%	ส�าหรับ

ประกันสังคมมีรายได้ประมาณ	412.36	ล้าน

บาท	ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน	คิดเป็น	

8.23%	เนื่องจากรายได้ประกันสังคมภาระเสี่ยง

โรคเรื้อรัง	และ	RW>2	(ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วย

ในที่มีค่าใช้จ่ายสูง)	ลดลง

	 ทั้งนี้	เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นที่

ให้การสนับสนุนบริษัทฯด้วยดีเสมอมา	ที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้มีมติอนุมัติให้จ่าย

เงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯจากผล

ประกอบการงวด	9	เดือน	(1	ม.ค.-30	ก.ย.	

2561)	ในอัตราหุ้นละ	0.10	บาท	เป็นจ�านวนเงิน	

72	ล้านบาท	โดยเงินปันผลระหว่างกาลครั้งนี้

จ่ายจากก�าไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา	

20%	ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถ

เครดิตภาษีเงินปันผลได้	ก�าหนดขึ้น	XD	วันที่	

26	พ.ย.2561	และก�าหนดจ่ายเงินปันผลวันที่	

12	ธ.ค.2561	นี้		

 ส�าหรับแนวโน้มผลงานใน
ไตรมาส 4/2561	คาดว่าจะปรับตัวดี
ขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ	จากไตรมาส	3	ที่ผ่าน

มา	ซึ่งเป็นไปตามฤดูกาลจะมีผู้เข้าใช้บริการใน

โรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น	ส่งผลให้รายได้จาก

การรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น	ประกอบกับจ�านวน

ผู้ป่วยที่ช�าระเงินสดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ส่ง

ผลให้รายได้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะศูนย์ความเป็น

เลิศทางการแพทย์	(Excellent	Center)	คาด

การณ์ว่าอัตราการเติบโตของรายได้ปีนี้จะสูงถึง	

36.53%	

 ส่วนแผนการลงทุนในช่วงที่
เหลือของปี 2561	โรงพยาบาลฯ	ขยาย

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์จากเดิม	5	

ศูนย์	เป็น	10	ศูนย์	ศูนย์ที่เพิ่มขึ้นได้แก่	ศูนย์

สุขภาพสตรี,	ศูนย์สุขภาพเด็ก,	ศูนย์ตรวจ

สุขภาพ,	ศูนย์ทันตกรรม	และศูนย์หัวใจ	

เป็นการลงทุนขยายพื้นที่บริการ	ซื้อเครื่องมือ

และอุปกรณ์ที่ทันสมัย	คาดว่าจะใช้เงินลงทุน

กว่า	100	ล้านบาท	ส่วนแผนการลงทุนเดิม	

โครงการโรงพยาบาลลาดพร้าว	ล�าลูกกา	ยัง

ด�าเนินการตามแผน	แต่อาจมีการปรับจ�านวน

เตียงลดลง	จากเดิมที่จะเป็นโรงพยาบาลรักษา

โรคทั่วไปและรับผู้ป่วยประกันสังคม	และเป็น

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ	โดยปรับให้เป็นโรงพยาบาล

เฉพาะทาง	เช่น	ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน	หรือศูนย์

ตรวจสุขภาพแทน	

	 "มุมมองต่อการเติบโตในอนาคต	มองว่า

โรงพยาบาลไม่จ�าเป็นต้องขยายตัวโดยการเพิ่ม

จ�านวนเตียงมากๆ	เหมือนอดีตที่ผ่านมา	โดย

ในช่วง	3-5	ปีนี้	จะมีโรงพยาบาลเกิดใหม่ใน

กรุงเทพฯและปริมณฑลจะเพิ่มขึ้นอีก	8-9	โรง

พยาบาล	ถ้าเป็นโรงพยาบาลลักษณะเดียวกัน	

จะท�าให้เกิด	Over	Supply	ได้	ดังนั้นในมุมมอง

การเติบโตของ	LPH	ในอนาคต	เราจึงมองไปที่

การขยายโรงพยาบาลในลักษณะการให้บริการ

ตรวจสุขภาพนอกสถานที่	รองรับการขยาย

การลงทุนของ	EEC	ในอนาคต	ทั้งนี้ในปัจจุบัน

โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ	ต้องตรวจ

สุขภาพพนักงานทุกปี	ต้องมีการตรวจด้าน

อาชีวอนามัย	มีห้องพยาบาล	มีแพทย์	เราจะ

ขยายงานด้านตรวจสุขภาพนอกสถานที่และให้

บริการในด้านนี้เพิ่มขึ้น	ผลประกอบการปีนี้	ตั้ง

เป้าหมายการเติบโตของรายได้	10-15%	โดยปีนี้

สัดส่วนรายได้จากลูกค้าเงินสดเทียบกับประกัน

สังคม	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	60:40	ส่วนเป้า

หมายรายได้ของ	LPH	ในปี	2562	คาดว่าจะ

เติบโต	10-15%	ใกล้เคียงกับปี	2561"	ดร.อังกูร	

กล่าว

	 ดร.อังกูร	ชี้แจงเพิ่มเติมโครงการลงทุนใน

โรงพยาบาลที่มีผลก�าไรได้ข้อสรุปเบื้องต้นทั้ง

สัดส่วนการลงทุนและราคาแล้ว	อยู่ระหว่างการ

พิจารณาของผู้ขาย	คาดว่าจะรอผลประกอบ

การของปี	2561	ก่อน

 ส�าหรับแผนการน�าบริษัทลูก 
AMARC	เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	

เอ็ม	เอ	ไอ	คาดว่าจะเข้าตลาดได้ในปี	2563	ช้า

กว่าก�าหนดเดิมในปี	2562	เนื่องจากรองบการ

เงินให้สะท้อนปัจจัยพื้นฐานกว่านี้	โดยคาดว่า

ก�าไรของ	AMARC	น่าจะดีเพิ่มขึ้นอย่างมีนัย

ส�าคัญตั้งแต่ปีหน้า	ดังนั้นการเลื่อนขายหุ้น	IPO	

จะส่งผลดีต่อ	LPH	ในแง่ของมูลค่าหุ้น	AMARC	

ที่มีต่อ	LPH	ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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THMUI	ย�้าเป้ารายได้ปีน้ี	นิวไฮ	โตไม่ต�่ากว่า	35%	

เผยแนวโน้ม	ไตรมาส	4/61	โตดี

 นายทชากร ลีลาประชากุล 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	ไทยมุ้ย	

คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	THMUI 
ตัวแทนจ�าหน่ายลวดสลิงและอุปกรณ์ยกหิ้ว

คุณภาพสูง	จากแบรนด์ผู้ผลิตชั้นน�าระดับโลก	มี

สินค้าและบริการอื่นๆ	ที่สามารถตอบโจทย์ความ

ต้องการลูกค้าได้อย่างครอบคลุม	เสริมด้วย

บริการตรวจสอบลวดสลิง	ด้วยเครื่องทดสอบ

แรงดึงขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ	เปิดเผยถึง	ผล

ประกอบการบริษัทฯ	งวด	9	เดือนแรกของปี	

2561	มีรายได้จากการขายและบริการ	477.02	

ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	53.58%	เมื่อเทียบกับงวด

เดียวกันของปีก่อนอยู่ที่	310.61	ล้านบาท	

เนื่องจากรายได้จากการขายท่อและอุปกรณ์ท่อ

สนับสนุน		

 สัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ	แบ่ง

เป็น	รายได้จากการขายในสัดส่วน	78.12%	

ได้แก่	รายได้จากลวดสลิงและอุปกรณ์ชุด

ประกอบ	37.68%	สลิงผ้าใบ	2.77%	โซ่	1.35%	

อุปกรณ์ยกหิ้ว	10.67%	และสินค้าอื่นๆ	25.65%		

รวมทั้ง	มีรายได้จากการให้บริการรวมสัดส่วน	

21.88%		

ส�าหรับก�าไรขั้นต้น	อยู่ที่	132.84	ล้านบาท	

เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่	

120.82	ล้านบาท		คิดเป็นอัตราก�าไรขั้นต้นใน

งวด	9	เดือนแรก	ของปี	2560	และ	2561	อยู่

ที่	38.90%	และ	27.85%	ตามล�าดับ	โดยก�าไร

ขั้นต้นลดลงเล็กน้อย	เนื่องจากมีต้นทุนขายและ

ให้บริการท่อและอุปกรณ์ท่อเพิ่มขึ้น	ส�าหรับ

ก�าไรสุทธิอยู่ที่	26.13	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	5.83%	

เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่	24.69	

ล้านบาท	คิดเป็นอัตราก�าไรสุทธิ	อยู่ที่	7.95%	

และ	5.48%	ตามล�าดับ

 ด้านผลประกอบการบริษัทงวด
ไตรมาส 3/2561	(สิ้นสุด	ณ	วันที่	30	

กันยายน	2561)	บริษัทฯ	มีรายได้จากการขาย

และบริการ	145.51	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	13.88%	

จากงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่	127.78	ล้าน

บาท	เนื่องจากมีรายได้จากการขายและบริการ

ท่อ	อุปกรณ์ท่อ	40.30	ล้านบาท	และรายได้

อื่นๆ	เพิ่มขึ้น	0.26	ล้านบาท	มีก�าไรขั้นต้นงวด

ไตรมาส	3/2561	อยู่ที่	44.61	ล้านบาท	เมื่อ

เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่	48.53	

ล้านบาท		และมีก�าไรสุทธิอยู่ที่	5.63	ล้านบาท

 ส�าหรับแนวโน้มไตรมาส 
4/2561	มีทิศทางการเติบโตที่ดี	จากการ
ลงทุนของภาคเอกชนและภาครัฐบาลที่ออกมา

อย่างต่อเนื่อง	โดย	THMUI	ได้รับอานิสงส์จาก

การมีลูกค้าที่อยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรม	มี

ธุรกิจจัดจ�าหน่ายลวดสลิงเป็นธุรกิจหลัก	รวม

ทั้ง	อุปกรณ์ยกหิ้ว	และสินค้าอื่นๆ	ซึ่งเป็นสินค้า

จ�าเป็น	และมีความต้องการใช้เข้ามาอย่างต่อ

เนื่อง	นอกจากนี้		แผนการติดตั้งเครื่องทดสอบ

แรงดึงขนาด	400	ตัน	แล้วเสร็จในช่วงกลางปี

ที่ผ่านมา	ท�าให้บริษัทฯ	มีเครื่องทดสอบแรงดึง

ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ	พร้อมขยายการให้

บริการแก่ลูกค้าชั้นน�าเพิ่มขึ้น		

	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	ได้เข้าไปประมูลรับงาน

โครงการต่างๆ	และการท�าสัญญาจ�าหน่ายสินค้า

และบริการของบริษัทฯ	เป็นสัญญาระยะยาว	

สามารถทยอยรับรู้รายได้อย่างมั่นคง	แข็งแกร่ง	

จึงมั่นใจ	ภาพรวมผลประกอบการปี	2561	จะ

สามารถท�านิวไฮได้ตามเป้าหมายที่วางไว้	วาง

เป้าหมายรายได้จะเติบโตไม่ต�่ากว่า	35%	เมื่อ

เทียบกับปี	2560	รายได้อยู่ที่	287.36	ล้านบาท	

ก�าไรสุทธิ	21.34	ล้านบาท		
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RS	ม่ันใจไตรมาส	4	โตต่อเน่ือง	รับเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่น
-เลือกต้ังช่วยกระตุ้นก�าลังซื้อคึกคักยาวไปถึงปี	62 

 นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	อาร์เอส	จ�ากัด	(มหาชน)		
RS	เปิดเผยว่า	บริษัทฯ	ยังมีประสิทธิภาพ	เติบโต
แข็งแกร่ง	และท�าก�าไรสม�่าเสมอ	ล่าสุดสามารถ
ท�าก�าไรไตรมาส	3/2561	ได้ดี	เป็นแรงส่งให้ผล
การด�าเนินงานงวด	9	เดือนแรกที่ผ่านมาท�าก�าไร
สะสมแล้ว	381	ล้านบาท	และมีรายได้รวม	2,762	
ล้านบาท	ส�าหรับไตรมาส	4/2561	มั่นใจธุรกิจ	
Multi-platform	Commerce	(MPC)	เติบโตแรง
อย่างแน่นอน	เพราะได้ปัจจัยภายในหนุนเข้าสู่
ช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจ	และการเลือกตั้งมีความ
ชัดเจนช่วยกระตุ้นก�าลังการซื้อของผู้บริโภคกลับ
มาคึกคักส่งท้ายปี	ส่งผลให้ภาพรวมธุรกิจเติบโต
ต่อเนื่องยาวไปถึงปี	2562	ขณะเดียวกันไม่ได้รับ
ผลกระทบหรือความเสี่ยงใดๆ	จากปัจจัยภายนอก
ทั้งเรื่องเศรษฐกิจจีนชะลอตัว	และการค้าระหว่าง
ประเทศเติบโตช้า	เพราะบริษัทฯ	มุ่งเน้นเจาะกลุ่ม
ลูกค้าภายในประเทศเกือบทั้งหมด	รวมทั้งช่อง
ทางขายสินค้าผ่านโทร.1781	ที่ทีม	Telesales	ปิด
การขายได้รวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ	และช่อง	8	
ที่ท�าเรตติ้งดีเกาะกลุ่มผู้น�าทีวีเมืองไทย	มีเอเยนซี่
ยังจองโฆษณาเพียบ	
	 นอกจากนี้	ยังใช้	4	กลยุทธ์หลักดันยอดขาย
ธุรกิจ	MPC	ครอบคลุมครบทุกมิติ	ดังนี้	1.มุ่งเน้น
ประสิทธิภาพในการจัดการฐานลูกค้า	(Database)	
ที่มีขนาดใหญ่มากกว่า	1	ล้านรายในปัจจุบัน	และ
จะเพิ่มเป็น	1.5	ล้านรายภายในสิ้นปีนี้	2.พัฒนา
สินค้าใหม่	(SKU)	ทั้งกลุ่มสกินแคร์ภายใต้แบรนด์
มาจีค	(Magique)	แฮร์แคร์ภายใต้แบรนด์รีไวฟ์	
(Revive)	และอาหารเสริมภายใต้แบรนด์	(S.O.M)	
โดยประมาณกลางเดือนธันวาคมนี้จะเปิดตัว
สินค้าใหม่อีก	2	รายการ	เจาะกลุ่ม	Mass	30++	
ปีขึ้นไป	ได้แก่	มาจีค	เฮิร์บลิส	เดอะ	เรเดียน
ซ์	ครีม	(Magique	Herblisse	The		Radiance	

Cream)	และ	มาจีค	เฮิร์บลิส	เดอะ	รีนิววอล	เซ
รั่ม	(Magique	Herblisse	The	Renewal	Serum)	
เป็นครีมและเซรั่มออร์แกนิคสูตรเข้มข้น	เนื้อ
บางเบา	ไม่เหนียวเหนอะหนะ	สารสกัดเมเปิ้ลจาก
ประเทศแคนาดา	ช่วยผิวตึงกระชับ	ริ้วรอยร่อง
ลึกแลดูลดเลือน	เอาชนะทุกปัญหาผิวโดยเฉพาะ
ผิวหย่อนคล้อยและริ้วรอยตีนกา	รวมทั้งกระตุ้น
ยอดขายช่วงปลายปีด้วยการจัดแคมเปญโปรโม
ชั่น	New	Year	Grand	Sale	คาดว่าจะเพิ่มยอด
ขายได้ดีมาก	3.เพิ่มคู่ค้าธุรกิจขยายจ�านวนสินค้า
ใหม่ๆ	ให้กับกลุ่มโฮมแอนไลฟ์สไตล์	(Home	and	
Lifestyle	Products)	อย่างต่อเนื่อง	ไม่ว่าจะเป็น
เครื่องใช้ไฟฟ้า	เครื่องใช้ในครัวเรือน	เครื่องแต่ง
กาย	และเครื่องประดับ	เพื่อความหลากหลายและ
โอกาสทางการขายมากขึ้น	โดยปลายปีนี้มีแผนจะ
น�าเข้าสินค้าเครื่องแต่งกายสุภาพสตรี	(บราสุภาพ
สตรี)	คุณภาพสูงดีไซน์เด่นสไตล์ญี่ปุ่นภายใต้
แบรนด์	HANA	(	ฮานะ)	มาจ�าหน่ายในเมืองไทย	
คาดว่าจะท�ายอดขายได้ดี	มีกระแสตอบรับจาก
ฐานลูกค้าผู้หญิงเพิ่มขึ้นแน่นอน	และ	4.พัฒนา
ช่องทางขายใหม่ๆ	ที่บริษัทฯ	มีความได้เปรียบ	
เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าให้เติบโตได้อีกมาก	เสริมทัพ
ความส�าเร็จจากการใช้ช่องทางขายสินค้าผ่าน	
โทร.1781	ช้อปได้ทันที	ส่งฟรีทั่วไทย	บริการเก็บ
เงินปลายทาง	และช่องทางโฆษณาประชาสัมพันธ์
สินค้าผ่านแพลตฟอร์มสื่อในเครือ	RS	ที่มีเรตติ้ง
ดีสม�่าเสมอ	ไม่ว่าจะเป็นช่อง	8	ทีวีดาวเทียม	และ
คลื่นวิทยุ	COOL	ซึ่งมีความเหนือคู่แข่งรายอื่นๆ	
ในท้องตลาด	ท�าให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคโดยตรง	
(Direct	to	Customer)	มากถึง	15	ล้านคนต่อวัน	
 ด้าน ช่อง 8	มองเห็นสัญญาณการใช้
งบสื่อโฆษณาทยอยฟื้นตัว	ส่งผลดีต่อช่อง	8	ที่
ประสบความส�าเร็จมากอยู่แล้ว	จากการท�าเรต
ติ้งเกาะกลุ่มผู้น�าทีวีระดับประเทศ	และยังมีโอกาส

เติบโตอีกถ้าสามารถท�ายอดผู้ชมเพิ่มก็ปรับขึ้น
ค่าโฆษณาได้	โดยเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่
ผ่านมา	ได้ชิงเปิดเกมรุกทุ่มเติมคอนเทนต์ใหม่
ระดับพรีเมียมทั้งในและต่างประเทศก่อนใคร	ไม่
ว่าจะเป็นข่าว	ละครไทย	ซีรีส์อินเดีย	มวย	วาไร
ตี้	ตอกย�้าคอนเซ็ปต์	“เข้มทุกเรื่องราว	สุดทุก
อารมณ์”	เพื่อเร่งสร้างฐานผู้ชมใหม่ๆ	ให้เติบโตต่อ
เนื่องข้ามปี	ถือเป็นการเดินเกมสอดรับกับจังหวะ
และโอกาสเม็ดเงินโฆษณาที่จะดีในช่วงไตรมาสแรก
ของปีหน้า	ไม่หมดเพียงเท่านี้ยังเพิ่มทีมลงสนาม
บุกถึงบ้าน	ผลิตรายการใหม่	“เคาะประตูดูข่าว
ช่อง	8”	ชูคอนเซ็ปต์	“ใครๆ	ก็ดูข่าวช่อง	8”	เจาะ
กลุ่มแฟนข่าวทุกพื้นที่ทั่วประเทศ	และมีการต่อย
อดสร้างมูลค่าเพิ่มขายลิขสิทธิ์ละครไทยที่โด่งดัง
และท�าเรตติ้งสูงในเมืองไทยมาแล้วกว่า	10	เรื่อง	
รวมทั้งเพลงไทยอีกมากมายไปยังประเทศต่างๆ	
ในภูมิภาคเอเชีย	ได้แก่	จีน	ลาว	พม่า	กัมพูชา	
เรียบร้อยแล้ว
 ด้าน คูล ฟาเรนไฮต์	(COOL	
Fahrenheit)	คลื่นเพลงอันดับ1	ตลอดกาล	ก็มี
แนวโน้มรายได้ไตรมาส	4	เติบโตสวนกระแสภาพ
รวมธุรกิจสื่อวิทยุ	เพราะมีการจัดกิจกรรมที่ท�า
ร่วมกับคนฟังอย่างต่อเนื่อง	โดยขณะนี้ประสบ
ความส�าเร็จกับการจัด	2	กิจกรรมใหญ่ที่สุดแห่งปี	
คือ	กิจกรรม		COOLfahrenheit	Outing	Special	
:	THE	AURORA	EXPLORER	IN	RUSSIA	พาผู้
ฟังยกออฟฟิศไปชมแสงเหนือหรือแสงออโรร่า
ที่ประเทศรัสเซีย	และกิจกรรม	COOL	degree	
Surprise	Bonus	2018	ที่ชวนมาสะสมเวลาการ
ฟังในแอพพลิเคชั่น	COOLISM	ยิ่งฟังมาก	ยิ่งมี
สิทธิ์ลุ้นรับโบนัสมาก	แจกก่อนใคร	ทันใจ	ไม่ต้อง
รอสิ้นปี	คิดเป็นมูลค่ารวมสูงสุด	5	แสนบาท	

 RS มีประสิทธิภาพ แข็งแกร่ง ท�าก�าไรสม�่าเสมอ “เฮียฮ้อ-สุรชัย” 
โชว์ก�าไรไตรมาส 3 ท�าได้ดี  เป็นแรงส่งงบงวด 9 เดือนแรกมีก�าไร
สะสมตุนไว้แล้ว 381 ล้านบาท มั่นใจไตรมาส 4 เติบโตแรงต่อเนื่อง ชี้
ธุรกิจ MPC และช่อง 8 เด้งบวกรับปัจจัยภายในเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของ
ธุรกิจ และความชัดเจนการเลือกตั้งช่วยกระตุ้นก�าลังซื้อคึกคักยาวไปถึง
ปี 2562 เผยไม่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่เศรษฐกิจจีนชะลอ
ตัว ขณะที่เรตติ้งช่อง 8 เกาะกลุ่มผู้น�าทีวีเมืองไทย เหล่าเอเยนซี่ยังจอง
โฆษณาเพียบ 
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SABINA	ต้ังเป้ายอดขายปี62	โต	10-12%	

พร้อมวางงบลงทุนการตลาดปีหน้าไว้ท่ี	5%		

ของยอดขาย 

GPSC	ย่ืนอุทธรณ์ตอบข้อกังวล	กกพ.	ทุกด้าน		

หลังศึกษามาตรฐานสากลเพ่ิมเติม

 นายบุญชัย ปัณฑุรอัมพร 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	ซาบีน่า	จ�ากัด	

(มหาชน) SABINA	เปิดเผยว่า	บริษัทฯ	ตั้ง

เป้ายอดขายปี2562	เติบโต	10-12%	พร้อมทั้ง

คาดว่าอัตราก�าไรขั้นต้นจะอยู่ในระดับเดียวกับ

ปัจจุบันที่อยู่ที่ระดับ	50%	เนื่องจาก	บริษัทฯ	จะ

เน้นควบคุมค่าใช้จ่าย	รวมทั้งรุกขยายการขาย

ผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น

	 ทั้งนี้ในช่วงไตรมาสที่	3	ของปีนี้	บริษัทฯ	

สามารถท�ายอดขายจากช่องทางออนไลน์ได้

เติบโตถึง	161%	ส่วนช่องการขายอื่นๆ	ทั้ง	3	

ช่องทาง	ทั้งช่องทางรีเทลซึ่งเป็นช่องทางหลัก

ของสินค้าแบรนด์	“ซาบีน่า”	ในช่วง	9	เดือน

แรกของปีนี้เติบโต	7.6%	ขณะที่รายได้จาก

การส่งออก	(SABINA	EXPORT)	เติบโต	29%	

และรายได้จากการรับผลิตเพื่อส่งออก	(OEM)	

เติบโต	44.5%

	 ส�าหรับในปี2562	ตั้งงบลงทุนการตลาด

ไว้ที่	5%	ของยอดขาย	เพื่อสนับสนุนการท�า

แคมเปญ	รวมทั้งการจัดกิจจกรรมการตลาดผ่า

ช่องทางออนไลน์	อีกทั้งยังมีแผนขยายก�าลัง

การผลิตชุดชั้นใน	จากปัจจุบันมีก�าลังการผลิต

รวมอยู่ที่	1	ล้านชิ้น/เดือน		โดยมีแผนจะขยาย

ก�าลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก	10%			

	 นายบุญชัย	กล่าวเพิ่มเติมว่า	ในไตรมาส

สุดท้ายของปีนี้	บริษัทฯ	ได้วางแผนออกสินค้า

คอลเลคชั่นใหม่	โดยจะเป็นสินค้าในกลุ่มราคา

สูง	เป็นสินค้า	Hi-Fashion	ในคอลเลคชั่นใหม่

ของ	“ซาบีน่า	แม๊กกี้	เมย์”	(SABINA	Maggie	

Mae)	และ	“ซาบีน่า	แมด	มัวแซลล์”	(SABINA	

Mad	Moiselle)	ซึ่งเชื่อว่าจะได้รับการตอบรับ

และกระตุ้นก�าลังซื้อในช่วงสุดท้ายปลายปีได้เป็น

อย่างดี		

 GPSC ยื่นอุทธรณ์มติ	กกพ.	ตอบทุกข้อ
กังวล	อิงหลักมาตรฐานปฏิบัติสากล	โดยเฉพาะ
ด้านการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม	โปร่งใส	
ไม่ผูกขาด	สร้างประโยชน์สูงสุดต่อสังคม
	 กรณีที่คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน	
(กกพ.)	มีมติไม่เห็นชอบกับค�าขออนุญาตของ
บริษัท	โกลบอล	เพาเวอร์	ซินเนอร์ยี่	จ�ากัด	
(มหาชน)	หรือ	GPSC	ในการเข้าซื้อหุ้นเพื่อท�า
รายการรวมกิจการกับบริษัท	โกลว์	พลังงาน	
จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	GLOW	เมื่อวันที่	10	
ตุลาคม	2561	ที่ผ่านมา
 นายชวลิต ทิพพาวนิช	ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	
บริษัท	โกลบอล	เพาเวอร์	ซินเนอร์ยี่	จ�ากัด	
(มหาชน)	หรือ	GPSC	เปิดเผยว่า	GPSC	ให้
ความเคารพในข้อคิดเห็นและค�าตัดสินของ	

กกพ.	ดังนั้น	จึงได้น�าแนวทางการตัดสินมา
พิจารณาศึกษาอย่างถี่ถ้วน	พบว่า	เหตุผล
ส�าคัญอันเป็นที่มาของการไม่เห็นชอบตามมติดัง
กล่าว	เกิดจากข้อกังวลที่ว่าการรวมกิจการครั้ง
นี้จะส่งผลให้เกิดการลดการแข่งขันการจ�าหน่าย
ไฟฟ้าในพื้นที่อุตสาหกรรมบางพื้นที่	ถึงแม้ว่า
พื้นที่นั้นจะมีการให้บริการไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค	(กฟภ.)	อยู่ด้วยก็ตาม
	 ขณะที่	หนังสือขออนุญาตรวมกิจการที่	
GPSC	ได้ยื่นให้	กกพ.	พิจารณาในครั้งแรกนั้น
ยังขาดรายละเอียดของข้อมูลที่ส�าคัญ	เช่น	การ
ด�าเนินการเพื่อไม่ให้เกิดการลดการแข่งขันใน
พื้นที่เฉพาะที่เป็นส่วนน้อยของภาพรวมการ
รวมกิจการ	รายละเอียดหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
ต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมและ
ประโยชน์ต่อสาธารณะที่จะเกิดขึ้น	เป็นต้น

	 ด้วยเหตุนี้เมื่อวันที่	12	พฤศจิกายน	2561	
GPSC	จึงท�าการอุทธรณ์โดยน�าเสนอข้อมูลใหม่
เพิ่มเติม	และแนวทางการด�าเนินการที่ชัดเจน
เพื่อไม่ให้เกิดการลดการแข่งขันที่สอดคล้องกับ
แนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล	พร้อมทั้งผล
การศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการผูกขาดและ
ลดการแข่งขันทางการค้าจากต่างประเทศเข้าไป
ในเอกสารประกอบ	ซึ่งคาดว่าข้อมูลใหม่ดังกล่าว
น่าจะสามารถตอบโจทย์ข้อกังวลได้ครอบคลุม
ทั้งหมดตามที่	กกพ.	ระบุ
	 ทั้งนี้ขอยืนยันว่า	GPSC	พร้อมด�าเนิน
การตามที่	กกพ.	จะได้ก�าหนดเงื่อนไขอันเป็น
ประโยชน์	ต่อทุกภาคส่วนในการพิจารณา
อนุญาตให้รวมกิจการต่อไป
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ก.ล.ต.	เตรียมปรับเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล
รองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้

เพ่ืออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

BAY	มองเงินบาทเคล่ือนไหวในกรอบ	32.80-33.15	

จับตาท่าทีธปท.	หลังจีดีพีไตรมาส	3	ออกมาต�่ากว่าคาด

 ก.ล.ต.	ปรับปรุงเกณฑ์การเปิดเผย

ข้อมูลรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	(Green	Bond)	เพื่อส่ง

เสริมการลงทุนและระดมทุนในกิจการที่ค�านึง

ถึงสิ่งแวดล้อม

	 ก.ล.ต.	มีแนวคิดปรับปรุงเกณฑ์การเปิด

เผยข้อมูลรองรับการออกและเสนอขายหุ้น

กู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	(Green	Bond)	

ส�าหรับผู้ที่ต้องการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดัง

กล่าวให้มีข้อปฏิบัติตามมาตรฐานสากล	โดย

ก�าหนดให้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในแบบแสดง

รายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้	อาทิ	

วัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน	

กระบวนการที่ใช้ในการคัดเลือกการลงทุน	

การบริหารเงินที่ได้จากการระดมทุน	และ

การรายงานและช่องทางการเปิดเผยข้อมูล	

รวมทั้งสนับสนุนให้มีผู้เชี่ยวชาญภายนอก

เข้ามาช่วยประเมินด้วยการปรับเกณฑ์ครั้ง

นี้สืบเนื่องจาก	ก.ล.ต.	ต้องการส่งเสริมการ

ลงทุนและการระดมทุนในกิจการที่ค�านึงถึง

สิ่งแวดล้อมได้แก่	(1)	ลดและแก้ไขปัญหา

มลภาวะ	(2)	ส่งเสริมอนุรักษ์ความหลาก

หลายทางชีวภาพ		(3)	ลดและแก้ไขปัญหา

การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ	

	 ก.ล.ต.	ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความ

คิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์	ก.ล.ต.	

www.sec.or.th/hearing	ผู้ที่

เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความ

คิดเห็นได้ที่เว็บไซต์	หรือโทรสาร	0-2033-

9980	หรือ	0-2263-6490	หรือทาง	e-mail	

kruaonn@sec.or.th	หรือ	isaya@sec.or.th	

จนถึงวันที่	29	พฤศจิกายน	2561					

 กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด 
(มหาชน)	มีมุมมองต่อทิศทางค่าเงินบาทใน
สัปดาห์นี้ว่า	มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ	32.80-
33.15	ต่อดอลลาร์	เทียบกับระดับปิดแข็งค่าที่	
32.98	ต่อดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากคณะ
กรรมการนโยบายการเงิน	(กนง.)	ลงมติ	4	ต่อ	3	
เสียงให้คงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ	1.50%	ทั้งนี้	
นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย	5.7	
พันล้านบาท	แต่ซื้อพันธบัตร	4.8	พันล้านบาท	
ขณะที่ดอลลาร์อ่อนค่าเทียบกับสกุลเงินส�าคัญ
ส่วนใหญ่โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ	
ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง	หลังตลาดแสดงความ
ไม่มั่นใจมากขึ้นต่อทิศทางดอกเบี้ยนโยบายของ
สหรัฐฯ	ในระยะ	1-2	ปีข้างหน้า	
	 กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์	กรุงศรี	มอง
ว่า	นักลงทุนจะให้ความสนใจกับกระแสข่าวงบ
ประมาณอิตาลี,	สถานการณ์การเมืองในสห

ราชอาณาจักรหลังรัฐมนตรี	Brexit	ประกาศลา
ออกจากต�าแหน่ง	และความสัมพันธ์ด้านการค้า
ระหว่างสหรัฐฯ	และจีน	โดยตลาดเริ่มมีความหวัง
เกี่ยวกับการเจรจาทางการค้าซึ่งน่าจะจ�ากัดการ
แข็งค่าของเงินดอลลาร์จากปัจจัยลบของฝั่งยุโรป
ได้บ้าง	ขณะที่ท้ายสัปดาห์ตลาดอาจผันผวนตาม
สภาพคล่องการซื้อขายที่ลดลง	เนื่องจากสหรัฐฯ	
เข้าสู่ช่วงวันหยุดเทศกาลขอบคุณพระเจ้า	
	 ส�าหรับปัจจัยในประเทศ		สภาพัฒน์รายงาน
จีดีพีไตรมาส	3/2561	เติบโต	3.3%	เทียบราย
ปีและขยายตัว	0.0%	เทียบรายไตรมาส	ซึ่ง
ย�่าแย่กว่าที่ตลาดคาดไว้มาก	ขณะที่	กนง.มอง
ว่าการด�าเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากใน
ระดับปัจจุบันจะทยอยลดความจ�าเป็นลง	มติคง
ดอกเบี้ยมีเสียงที่ไม่เอกฉันท์เพิ่มขึ้นโดยรอบล่าสุด
มีกรรมการ	3	รายเห็นว่า	เศรษฐกิจแข็งแกร่ง
เพียงพอและภาวะการเงินที่ผ่อนคลายมากเป็น
เวลานานอาจน�ามาซึ่งความเสี่ยงด้านเสถียรภาพ

ในระยะยาวจึงเห็นควรให้ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย	
ขณะที่ในภาพรวม	กนง.ประเมินว่าสงครามการ
ค้าโลกเริ่มกระทบภาคส่งออกของไทย	และยังมี
ปัจจัยชั่วคราว	เช่น	สภาพอากาศในเดือนกันยายน	
ส่วนเงินเฟ้อทั่วไปและเงินเฟ้อพื้นฐานมีทิศทาง
เพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับที่คาดไว้	ขณะที่เงินบาทอ่อน
ค่าสอดคล้องกับสกุลเงินภูมิภาค	และมีแนวโน้ม
ผันผวนต่อไป	ส่วนปัจจัยส�าคัญที่กนง.จะพิจารณา	
ได้แก่	เงินเฟ้อ	การขยายตัวทางเศรษฐกิจ	และ
เสถียรภาพของระบบการเงิน	เรามองว่าการ
สื่อสารกับตลาดบ่งชี้ถึงความชัดเจนว่า	ทางการ
ใกล้ปรับขึ้นดอกเบี้ย	สนับสนุนการคาดการณ์ของ
เราที่ว่ากนง.มีแนวโน้มปรับขึ้นดอกเบี้ยสู่ระดับ	
1.75%	ในวันที่	19	ธันวาคม	แม้ข้อมูลจีดีพีล่าสุด
จะอ่อนแอกว่าคาดเนื่องจากอุปสงค์นอกประเทศ
เป็นหลัก	
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กรมบัญชีกลางเตรียมผลิตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพ่ิมเติม 

เร่ิมใช้สิทธิ	1	ม.ค.	62

	 กรมบัญชีกลางเตรียมผลิตบัตรสวัสดิการ

แห่งรัฐ	ให้แก่ผู้มีสิทธิที่ผ่านคุณสมบัติและมี

ข้อมูลพร้อม	หลังจากกระทรวงการคลังได้

ประกาศผู้มีสิทธิได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่ม

เติมภายใต้โครงการไทยนิยม	ยั่งยืน	เมื่อวันที่	

16	พ.ย.	61	จ�านวนกว่า	3.1	ล้านราย	คาดแจก

รอบแรกสัปดาห์สุดท้ายของเดือน	ธ.ค.	61	และ

เริ่มใช้สิทธิได้	1	ม.ค.	62	เป็นต้นไป

 นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ 
อธิบดีกรมบัญชีกลาง	เปิดเผยว่า	หลังจากที่

ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง	กระทรวงการคลัง

ได้ประกาศผลการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่ง

รัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม	ยั่งยืน	ใน

กลุ่มผู้พิการ	ผู้สูงอายุ	ผู้ป่วยติดเตียง	หรือผู้ที่

ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี	2560	

เพิ่มเติม	เมื่อวันที่	16	พฤศจิกายน	2561	ที่

ผ่านมา	ซึ่งมีจ�านวนผู้ที่ผ่านคุณสมบัติทั้งสิ้น	

3,080,374	ราย

	 ขณะนี้กรมบัญชีกลางได้เตรียมผลิตบัตร

สวัสดิการแห่งรัฐให้กับผู้มีสิทธิที่ผ่านคุณสมบัติ

ไว้แล้ว	โดยจะเริ่มท�าบัตรให้กับผู้มีสิทธิที่มีข้อมูล

พร้อมก่อนเป็นกลุ่มแรก	ซึ่งมีจ�านวน	3,042,741	

ราย	ส�าหรับผู้มีสิทธิที่ข้อมูลยังไม่พร้อมท�าบัตร

อีกจ�านวน	37,633	ราย	แบ่งเป็น	ผู้มีสิทธิที่

ต้องรอตรวจสอบสถานะเพิ่มเติม	จ�านวน	745	

ราย	ผู้มีสิทธิที่มีชื่อ-สกุลตรงแต่ไม่มีรูปในบัตร

ประชาชน	จ�านวน	22,961	ราย	และผู้มีสิทธิที่

มีชื่อ-สกุลไม่ตรง	จ�านวน	13,927	ราย	จะด�าเนิน

การผลิตทันทีที่ได้แก้ไขข้อมูลครบถ้วนแล้ว

	 การผลิตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในครั้งนี้	จะ

ทยอยผลิตและทยอยแจกบัตรสวัสดิการแห่ง

รัฐให้กับผู้มีสิทธิจนครบทุกคน	เนื่องจากชิป

การ์ดซึ่งเป็นอุปกรณ์ส�าคัญในการผลิตจ�าเป็น

ต้องน�าเข้ามาจากต่างประเทศ	โดยต้องใช้ระยะ

เวลาประมาณ	3	สัปดาห์	จึงท�าให้ไม่สามารถ

ผลิตบัตรให้แล้วเสร็จพร้อมกันทั้งหมดได้	ใน

กระบวนการผลิตจะเริ่มผลิตบัตรสวัสดิการแห่ง

รัฐแบบ	EMV	ก่อน	เพื่อแจกให้กับผู้มีสิทธิที่อยู่

ใน	70	จังหวัด	จากนั้นจึงผลิตบัตรแบบ	EMV	

Contactless	(บัตรแมงมุม)	เพื่อแจกให้กับผู้มี

สิทธิที่อยู่ในเขต	กทม.	และปริมณฑลต่อไป	

	 เมื่อผลิตบัตรที่ผ่านคุณสมบัติเสร็จแล้ว	

กรมบัญชีกลางจะกระจายบัตรไปยังส�านักงาน

คลังจังหวัดทุกจังหวัด	เพื่อส่งต่อให้กับหน่วย

งานที่จะน�าไปแจกให้แก่ผู้มีสิทธิต่อไป	ทั้งนี้	จะ

เริ่มแจกบัตรรอบแรกประมาณสัปดาห์สุดท้าย

ของเดือนธันวาคม	2561	และจะทยอยแจกบัตร

ต่อไปให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนมกราคม	

2562

	 ในส่วนของการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่ง

รัฐ	ใช้ได้ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2562	เป็นต้น

ไป	ส�าหรับผู้ที่ได้รับบัตรในเดือนมกราคม	2562	

กรมบัญชีกลางจะยกยอดวงเงินสวัสดิการทุก

ประเภทให้ไปใช้ต่อได้อีก	1	เดือน	เพื่อให้ผู้มีสิทธิ

มีเวลาใช้บัตรซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้าประชารัฐและ

สวัสดิการอื่น	ๆ	และสามารถใช้วงเงินในบัตรได้

อย่างเต็มที่

	 ส�าหรับผู้มีสิทธิที่ได้รับบัตรในรอบที่แล้ว

และแจ้งว่าได้ท�าบัตรหาย	หรือแจ้งกรณีบัตร

ช�ารุดไว้เป็นที่เรียบร้อย	กรมบัญชีกลางจะผลิต

บัตรทดแทนให้กับผู้มีสิทธิกลุ่มนี้ในครั้งนี้ด้วย	

ซึ่งต้องไปติดต่อขอรับบัตรจากธนาคารกรุงไทย

ที่ท่านได้แจ้งหายหรือช�ารุดไว้	ส่วนสิทธิภายใน

บัตรจะชดเชยให้ตั้งแต่เดือนแรกจนถึงเดือน

สุดท้ายที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้

	 อธิบดีกรมบัญชีกลาง	กล่าวในตอนท้าย

ว่า	การผลิตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้	

เป็นการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้	ซึ่งบัตร

ดังกล่าวสามารถรองรับการใช้งานกับระบบ

ขนส่ง	(แมงมุม)	ที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคตได้	

โดยมุ่งหวังให้ผู้มีสิทธิได้รับความสะดวกมากยิ่ง

ขึ้นในการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในระยะยาว	

นอกจากนี้	ยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของ

รัฐบาลเรื่องสังคมไร้เงินสด	เพื่อก้าวสู่ไทยแลนด์	

4.0	
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ก.ล.ต.	เตรียมปรับปรุงเกณฑ์การป้องกัน
และจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในธุรกิจจัดการลงทุน

 

 ก.ล.ต.	เปิดรับฟังความคิดเห็นการ

ปรับปรุงร่างประกาศเกี่ยวกับการป้องกันและ

จัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์	และ

การลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของผู้ประกอบ

ธุรกิจจัดการกองทุน	เพื่อสร้างความเชื่อมั่น

ให้แก่ผู้ลงทุนที่ลงทุนผ่านกองทุนและเพื่อ

ให้ผู้ประกอบธุรกิจมีระบบงานและมาตรการ

จดัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทีย่ดืหยุน่

และมีประสิทธิภาพ	และรักษาผลประโยชน์ที่ดี

ที่สุดของผู้ลงทุน

	 การป้องกันและจัดการความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ในธุรกิจจัดการลงทุนเป็นหนึ่ง

ในนโยบายที่ส�าคัญของ	ก.ล.ต.	เนื่องจาก

โครงสร้างธุรกิจดังกล่าวของไทยโดยรวมมี

ลักษณะการด�าเนินธุรกิจในรูปแบบกลุ่มธุรกิจ

ทางการเงิน	ซึ่งการท�าธุรกรรมกับบุคคลที่

เกี่ยวข้องเป็นเรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยง	เช่น	

การส่งค�าสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัท

หลักทรัพย์ในเครือ	และการลงทุนในตราสาร

ที่ออกหรือจ�าหน่ายโดยธนาคารพาณิชย์ที่เป็น

บริษัทแม่	

	 ก.ล.ต.	จึงมีแนวคิดปรับปรุงร่างประกาศ

และร่างแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวข้าง

ต้น	เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุน

บริหารจัดการลงทุนโดยค�านึงถึงผลประโยชน์

ของผู้ลงทุนเป็นส�าคัญ	รวมถึงมีระบบงาน

และมาตรฐานในการป้องกันและจัดการความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ยืดหยุ่นและมี

ประสิทธิภาพ	โดยเปิดรับฟังความเห็นในด้าน

ต่าง	ๆ	อาทิ	การก�าหนดนิยามราคาตลาดให้

มีความชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อให้กองทุนสามารถ

ท�าธุรกรรมกับบุคลลที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้อง

ขอความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์	การ

ปรับปรุงการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของ

บริษัทจัดการให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น	การ

ปรับปรุงมาตรการป้องกันการล่วงรู้ข้อมูล

ภายในเพื่อให้เหมาะกับการประกอบธุรกิจการ

จัดการกองทุนในยุคปัจจุบันมากขึ้น	

	 ทั้งนี้	การปรับเกณฑ์เกี่ยวกับการป้องกัน

และจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ถือ

เป็นนโยบายส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจจัดการ

ลงทุน	และเป็นหนึ่งในโครงการน�าร่องภาย

ใต้แนวคิดเกี่ยวกับโครงการปฏิรูปกฎเกณฑ์	

(regulatory	reform)	ที่	ก.ล.ต.	น�ามาใช้ใน

การปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่าง	ๆ	

	 ในการยกร่างประกาศครั้งนี้	ก.ล.ต.	ยัง

ได้จัดประชุมหารือกลุ่มย่อยกับภาคส่วนที่

เกี่ยวข้องและได้รวบรวมข้อคิดเห็นน�ามา

ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีความยืดหยุ่น	เข้าใจ

ง่าย	ชัดเจน	และเหมาะสมยิ่งขึ้น

	 ก.ล.ต.	ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิด

เห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์	ก.ล.ต.	www.

sec.or.th/hearing	ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจ

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์	หรือ

โทรสาร	0-2033-9660	หรือทาง	e-mail	
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	 แม่มดน้อย	ภาคพิสดาร	เชื่อว่า	ปัจจัยบวกลบ		ไม่ได้มีอิทธิพลต่อ
การลงทุน	เพราะการเล่นหุ้น	ตอนนี้	ถูกครอบคลุม	ด้วยโปรแกรมเทรด	ระบบ
เทรด	หุ่นยนต์	เครื่องไม้เครื่องมือ	มิใช่	มนุษย์	มากมายในตลาดหุ้นเรียกว่า	ชาว
หุ้น	ที่มีจิตวิญญาณ	ยากจะเอาชนะ	บนเกมหุ้นได้โดยง่าย	ค�าตอบง่ายๆ	แสนง่าย		
นั่นคือ	ไม่เล่นไม่โดน	คร้า
	 วานนี้	ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ	1,636.48	จุด	เพิ่มขึ้น	1.48	จุด	หรือ	0.09%	
มูลค่าการซื้อขาย	29,913.87	ล้านบาท	สรุปสถาบันในประเทศขายสุทธิ	143.57	
ล้านบาท	บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ	10.12	ล้านบาท	นักลงทุนต่างประเทศ
ซื้อสุทธิ	315.82	ล้านบาท	นักลงทุนทั่วไปในประเทศขายสุทธิ	315.82	ล้านบาท
 CMC	ปิดตลาดวันแรก	ราคาหุ้นยืนปิดที่	2.36	บาท	ลดลง	0.64	บาท	คิด
เป็น	21.33%	ต�่าจอง	ซึ่งราคาจอง	3	บาทต่อหุ้น	วันนี้	วันที่2	หุ้น	CMC	จะสู้หรือ
หมอบ	แม่มดน้อย	เชื่อว่า	ก็ต้องติดตามความเคลื่อนไหว	ส่วนตัวแม่มดน้อย	ขอ
เป็นฝ่ายชมอยู่ริมขอบสนาม	สนามประลองยุทธ์
	 สายสืบแม่มดน้อย	รายงาน	กองทุน	ยังถือครบ	คุณหมอวิเชียร์	แห่ง	CMC	
ก็ซื้อหุ้นในกระดานเพิ่ม	วานนี้	เพราะเชื่อมั่นในกิจการ
 เสี่ยป๋อง	ขาใหญ่	ให้มุมมองผ่าน	FB	หุ้น	IPO	ช่วงนี้	เริ่มเปิดการซื้อขาย

วันแรกต�่ากว่าราคาจองกันแล้วอ่ะครับ	ถ้าให้ผม
หาเหตุผลมาประกอบ	ก็คงมีอยู่สองอย่างคือ	ขาย
แพงเกิน	หรือ	สภาวะตลาดไม่ค่อยดี	ถ้าผมแนะน�า
ได้	ในความรู้สึกของนักลงทุนคนหนึ่งที่ได้	IPO	อยู่
เรื่อยๆ	มีความคิดเห็นจากประสบการณ์ที่ผมอยาก
จะแนะน�า	เพื่อส่วนรวมคือ	หุ้น	IPO	ใหม่	ควรจะ	
1.ไม่ควรขายเกิน	pe	ตลาด	หรือกลุ่มมากเกินไป	
เพราะหุ้นบางตัว	เอาการคาดการก�าไรของอีกหลาย
ปีข้างหน้ามาค�านวณ	ซึ่งปัจจุบันนี้	สภาวะการ

แข่งขันและรูปแบบของธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยุ่ตลอด	มีโอกาสที่จะพลาดเป้า
สูง	2.ส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมให้ติด	Silent	period	ทั้งจ�านวน	เป็นเวลา	6	เดือนถึง	
1ปีเป็นอย่างน้อย	อนุญาตให้หุ้นที่	IPO	ใหม่	เข้ามาเทรดได้เท่านั้น	เพื่อลดความ
ได้เปรียบที่มีคนต้นทุนต�่ากว่า	เข้ามาชิงขายก่อนได้	3.หุ้นที่จะเข้า	IPO	ใหม่	ควร
มีก�าไรต่อเนื่องอย่างน้อย	2ปี	ก่อนจะเข้าตลาดได้	เพราะหุ้นบางตัวท�าก�าไรปีเดียว
ก่อนเข้า	พอเข้ามาก�าไรวูบไปแบบงงๆ	4.บริษัทผู้จัดท�าหุ้น	IPO	รายไหนที่	เอาหุ้น

เข้าแล้วต�่าจองเป็นประจ�า	ควรมีการว่ากล่าวตักเตือนดูบ้างครับ	ว่าวิธีการคิดมัน
ผิดมั้ย	เข้าข้างบริษัทมากเกินไปหรือเปล่า	ควรนึกถึงใจนักลงทุนกันบ้าง	
	 ขอโทษที่ต้องพูดตรงๆ	นะครับ	ถ้าจะกระทบใครบ้าง	ก็ขออภัยด้วยครับ	ผม
พูดในฐานะนักลงทุนคนหนึ่งครับ
	 สถานการณ์ตลาดหุ้นยามนี้	ไม่เล่น	ก็ไม่โดน	อยู่นิ่ง	เดินเล่น
	 เอาล่ะสิไม่ธรรมดา...ขอปรบมือรัวๆๆ	ให้กับ	บมจ.ไทย	อิงเกอร์	โฮลดิ้ง	
(TIGER)	หลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาด	mai	ได้ไม่นาน	ก็คว้างานโปรเจคใหม่
มากอดได้ส�าเร็จ	โครงการ	“โรงแรม	วี	วิลล่า	ภูเก็ต”	มูลค่า	160	ลบ.	ก็บอกแล้ว
เรื่องงานก่อสร้างไว้ใจพี่เสือเค้าได้แน่นอน...เห็นแบบนี้แล้วอดชื่นใจแทนผู้ถือหุ้น
จริงๆ...ที่มีผู้บริหารทั้งเก่ง	ขยันขันแข็ง	อย่าง	“จตุรงค์	ศรีกุลเรืองโรจน์”	CEO	
รับรองอนาคตไกล	ไม่ท�าให้คุณๆ	ผิดหวังแน่นอนคร้าาา
 บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)	แจ้งการปรับตารางการบินและ
ยกเลิกบางเที่ยวบินไปยังภาคเหนือ	ระหว่างวันที่	22-23	พฤศจิกายน	2561	และ
วันที่	31	ธันวาคม	2561	ในช่วงวันลอยกระทงและวันสิ้นปี	เพื่อรักษามาตรฐาน
ความปลอดภัยสูงสุดในการปฏิบัติการบิน	เนื่องจากมีการปล่อยโคมลอยและโคม
ควัน
 เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท	์พร้อมส่งมอบโครงการ	“มาเอสโตร	07	อนุ
สาวรีย์ชัยฯ”	(Maestro	07	Victory	Monument)	จ�านวน	171	ยูนิต	มูลค่า	
800	ล้านบาท	ให้ลูกค้าเข้าอยู่อาศัยตั้งแต่วันนี้	เผยโครงการประสบความส�าเร็จ	
Sold	Out	อย่างรวดเร็วเพียง	2	วันที่เปิดพรีเซลส์	ล่าสุดราคารีเซลสูงขึ้นมาอยู่
ที่	174,000	บาท/ตร.ม.	เพิ่มสูงขึ้นจากปี’59	ที่มีราคาขายอยู่ที่140,000	บาท/
ตร.ม.	หรือเพิ่มขึ้นเกือบ	20%	คาดสิ้นปีนี้ปิดโอนได้หมด	100%	ขณะที่ท�าเลอนุ
สาวรีย์ชัยฯ	บูม	ราคาที่ดินพุ่งขึ้นต่อเนื่องเฉลี่ยเกือบ	10%	ต่อปี		ปัจจุบันแตะที่	
850,000	บาทต่อตร.ว.	แย้มรายได้รวมปีนี้โตขึ้นกว่าปีก่อน	ระบุครึ่งปีแรกบริษัท
มีรายได้รวมแล้ว	2,791	ล้านบาท	มั่นใจปีนี้ยอดขายเป็นไปตามเป้าที่	30,000	
ล้านบาท
 ก.ล.ต.	เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงร่างประกาศเกี่ยวกับการ
ป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์	และการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สิน
ของผู้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุน	เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุนที่ลงทุน
ผ่านกองทุนและเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจมีระบบงานและมาตรการจัดการความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ	และรักษาผลประโยชน์ที่ดีที่สุด
ของผู้ลงทุน	วันนี้ถึงวันที่	13	ธันวาคม	2561	
 THMUI	ผู้น�าธุรกิจจัดจ�าหน่ายลวดสลิงรายใหญ่ของประเทศ	ประกาศผล
งานงวด	9	เดือนแรกปีนี้	รายได้จากการขายและบริการอยู่ที่	477	ล้านบาท	โต
เกือบ	54%	ก�าไรสุทธิอยู่ที่กว่า	26	ล้านบาท	เชื่อ	ผลงานโค้งสุดท้ายของปีสดใส	
รับอานิสงส์งานโครงการภาครัฐและเอกชน	หนุนความต้องการใช้สินค้าของ
บริษัทฯ	เพิ่มขึ้น	ย�้า	ผลงานปี	61	มั่นใจ	ท�านิวไฮได้ตามเป้าหมาย	รายได้จะเติบโต
ไม่ต�่ากว่า	35%		

ไม่เล่นไม่โดน

บล.บัวหลวง	:	CPN	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	86.00	บ.
บล.เคจีไอ	:	CPN	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	87.00	บ.
บล.เคจีไอ	:	BTS	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	11.20	บ.
บล.เคจีไอ	:	BA	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	18.60	บ.	
บล.ฟิลลิป	:	BTSGIF	แนะน�า	ทยอยซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	12.00	บ.
บล.ฟิลลิป	:	BTS	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	11.10	บ.
บล.ฟิลลิป	:	BA	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	15.30	บ.	

			บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	PTTEP	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	160.00	บ.
บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	TMT	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	14.90	บ.
บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	CPN	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	85.00	บ.	
บล.ทิสโก้	:	CMC	ราคาพื้นฐาน	ที่	4.30	บ.
บล.เออีซี	:	CMC	ราคาพื้นฐาน	ที่	3.72	บ.
บล.คันทรี่	กรุ๊ป	:	CMC	ราคาพื้นฐาน	ที่	4.00	บ.
บล.เคทีบี	:	CMC	ราคาพื้นฐานปี2562	ที่	3.80	บ.
บล.เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	:	CMC	ราคาพื้นฐาน	ที่	4.00	บ.	
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JKN	ม่ันใจผลงานปีน้ี	โตเข้าเป้า	หลัง	9	เดือนแรก

โกยรายได้	1,058.8	ลบ.	-	คาดปีน้ีปิดสัญญาการ

ขายได้ทะลุ	300	ลบ.	
1.
	 นายจักรพงษ์	จักราจุฑาธิบดิ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	เจเคเอ็น	
โกลบอล	มีเดีย	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	JKN	เปิดเผยว่า	บริษัทฯ	มีความเชื่อมั่นว่า
ภาพรวมผลการด�าเนินงานในปี	2561	เติบโต	20%	ได้ตามแผนงานอย่างแน่นอน	
หลังจากผลการด�าเนินในช่วง	9	เดือนแรก	(มกราคม-กันยายน	2561)	มีรายได้
รวม	1,058.8	ล้านบาท	ขณะที่ก�าไรสุทธิ	181.7	ล้านบาท	ซึ่งคิดเป็น	96.82%	
ของก�าไรสุทธิทั้งปีของปี	2560	ที่ท�าได้	187.67	ล้านบาท	จากปัจจัยความส�าเร็จ
ของกระแสซีรี่ส์อินเดีย-ฟิลิปปินส์ได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้ชมอย่างต่อเนื่อง	ส่ง
ผลให้	JKN	สามารถจ�าหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ให้แก่ผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์
ในภูมิภาคอาเซียนได้เพิ่มขึ้น	โดยคาดว่าจะสามารถปิดสัญญาการขายในปีนี้จาก
ตลาดต่างประเทศประมาณ	300	ล้านบาทได้ตามเป้า	ที่จะทยอยรับรู้รายได้ในปีนี้
ได้บางส่วนและที่เหลือจะทยอยในปีถัดไป	
	 ทั้งนี้	ณ	สิ้นไตรมาส	3/61	บริษัทฯ	ยังมีลิขสิทธิ์คอนเทนต์ที่อยู่ระหว่างการรอ
ส่งมอบให้แก่ลูกค้าอีกกว่า	335	ล้านบาท	โดยจะทยอยรับรู้รายได้ในปีนี้เป็นบาง
ส่วน
	 อย่างไรก็ตาม	มูลค่าสัญญาการขายจ�านวน	300	ล้านบาทนั้น	ไม่นับรวม
จากการเป็นตัวแทนจ�าหน่ายลิขสิทธิ์ละครช่อง	3	ที่ปัจจุบันได้รับการตอบรับที่ดี
จากตลาดต่างประเทศเช่นกัน	ที่มีมูลค่าประมาณ	50	ล้านบาท	และรายได้ที่จะ
เกิดการจ�าหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ภาพยนต์	‘นาคี2’	ที่	JKN	เป็นตัวแทนจ�าหน่าย
ลิขสิทธิ์คอนเทนต์เพื่อจ�าหน่ายไปทั่วโลก	ยกเว้นประเทศไทยและกลุ่มประเทศ	
CLMV	(กัมพูชา	ลาว	เมียนมาร์	และเวียดนาม)	ซึ่งปัจจุบัน	ได้รับการตอบรับที่ดี
จากลูกค้าต่างประเทศกว่า	30	ราย	ที่ให้ความสนใจจะซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์เพื่อ
ไปฉายในโรงภาพยนตร์โดยอยู่ระหว่างการเจรจารายละเอียดเพื่อปิดสัญญาการ
ขาย	พร้อมทั้งเร่งท�าตลาดเพิ่มเติม	โดยจะไปออกบูทในงาน	ATF	2018	ที่ประเทศ
สิงคโปร์ในเดือนธันวาคมเพิ่มเติม	โดยเชื่อมั่นว่าจากการออกงานในครั้งนี้จะได้รับ
การตอบรับที่ดีและมีโอกาสปิดสัญญาการขายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ภาพยนต์	‘นาคี2’	
กับลูกค้าได้บางรายได้ทันภายในปีนี้

	 บมจ.ศุภาลัย	เตรียมแผนลงทุนพัฒนาอสังหาฯ	ในจังหวัดชลบุรีอย่างต่อเนื่อง	
กระตุ้นแรงซื้อโค้งสุดท้าย	เตรียมเปิด	“ศุภาลัย	พรีโม่	พัทยา”มูลค่าโครงการ	395	
ล้านบาท	Pre-Sale	24-25	พฤศจิกายน	2561	นี้	ณส�านักงานขาย	พร้อมพบสิทธิ
พิเศษมากมาย
	 นายไตรเตชะ	ตั้งมติธรรม	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด
(มหาชน)	เปิดเผยว่า	บริษัทฯ	เตรียมแผนลงทุนพัฒนาอสังหาฯในจังหวัดชลบุรี	ไว้
อย่างต่อเนื่อง	หลังจากเปิดตัวโครงการ	ศุภาลัย	พรีโม่บางแสน	ในไตรมาส	1	และ	
ศุภาลัย	การเด้นวิลล์	ชลบุรี	ศุภาลัย	วิลล์ศรีราชา	-	สวนเสือ	ในไตรมาส	4ที่ผ่าน
มานั้น	ได้รับกระแสตอบรับดีเป็นที่น่าพอใจ	และพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่	สนใจที่อยู่
อาศัยประเภท“ทาวน์โฮม”	ประกอบกับความเหมาะสมของท�าเลและราคาซึ่งเป็น
ดีมานด์การซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริง	ปัจจุบัน	บริษัทฯมีโครงการทั้งบ้านเดี่ยว	บ้านรุ่น
ใหม่	ทาวน์โฮม	และคอนโดมิเนียมในจังหวัดชลบุรีจ�านวน	10	โครงการ	และล่าสุด
เตรียมเปิดโครงการใหม่
	 ส�าหรับผู้ที่ก�าลังมองหาที่อยู่อาศัยในโซนพัทยาเชิญเลือกแปลงโดนใจ	ราคา
พิเศษก่อนใครในงาน	Pre-Sale	24-25พฤศจิกายน	2561	นี้	พร้อมพบสิทธิพิเศษ
มากมาย	ณ	ส�านักขายโครงการโทร.	1720	หรือดูรายละเอียดได้ที่	www.supalai.
com	

SPALI	รุก	EEC	ต่อเน่ือง	เตรียมเปิด	“ศุภาลัย	พรีโม	่
พัทยา”มูลค่า	395	ลบ.	Pre-Sale	24-25	พ.ย.	น้ี	2.

3.
	 นายวิวรรธน์	เหมมณฑารพ	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท	ปัญจวัฒนา
พลาสติก	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	PJW	เปิดเผยว่า	บริษัทตั้งเป้ายอดขายปี	2562	
เติบโตไม่ต�่ากว่า	8-10%	จากปีนี้	หลังมีแผนออกจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่	และ
อุตสาหกรรมยานยนต์กลับมาฟื้นตัว	เนื่องจากหมดโครงการรถยนต์คันแรก	ส่ง
ผลให้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์มีการออกโมเดลรถใหม่	ท�าให้บริษัทได้รับออร์เดอร์ผลิต
ชิ้นส่วนเพิ่มขึ้น	ขณะที่ก�าลังซื้อผู้บริโภคเริ่มกลับมาฟื้นตัว	
	 ในส่วนสินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์น�้ามันหล่อลื่น	เริ่มมีสัญญาณที่ดี	เนื่องจาก
ปริมาณค�าสั่งซื้อจากลูกค้าเริ่มทยอยกลับมาแล้ว	ดังนั้นน่าจะมีทิศทางที่ดีต่อ
เนื่อง	รวมถึงสินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์นม	และ	นมเปรี้ยว	ปัจจุบันมียอดค�าสั่งซื้อ
ที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย	แต่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากผลิตภัณฑ์ใหม่ที่บริษัทได้รับค�าสั่งซื้อไว้
แล้วในอนาคต	
	 ขณะที่บริษัทมีแผนจะขยายลงทุนในโรงงานพ่นสี	เฟส	1	เนื่องจากได้รับ
ออร์เดอร์เพิ่มเติมในโมเดลที่หลากหลายมากขึ้นและมีปริมาณมากเพียงพอ
ส�าหรับการลงทุนเพิ่มโดยคาดว่าก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี	2562
	 แผนธุรกิจในประเทศจีนนั้น	ปัจจุบันมี	บริษัท	ปัญจวัฒนาพลาสติก	(เจียงซู)	
จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อย	ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	ซึ่ง
อยู่ที่มณฑลเจียงซู	ประเทศจีน	ขณะนี้ลูกค้าได้อนุมัติให้บริษัทเข้าท�าสัญญาตั้งแต่
ในไตรมาส	3/61	โดยสัญญามีระยะเวลา	6	ปี	และต่อสัญญา	2	ปี	คาดว่าปีหน้าจะ
เริ่ม	มียอดขายทยอยเข้ามาประมาณ	100	ล้านบาท	และประมาณการไว้ว่าจะเพิ่ม
เป็น	300	ล้านบาทในปี	63	
	 อนึ่ง	PJW	รายงานผลประกอบการในงวดไตรมาส	3/61	มีรายได้รวมอยู่
ที่	719.64	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	17.19%	จากงวดเดียวกันปีก่อนมีรายได้รวมอยู่ที่	
614.08	ล้านบาท	ขณะที่มีผลขาดทุนสุทธิ	33.55	ล้านบาท	ขณะที่งวด	9	เดือน
ปี	2561	มีรายได้รวมอยู่ที่	2,210.29	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	9.63%	จากงวดเดียวกันปี
ก่อนมีรายได้รวมอยู่ที่	2,016.18	ล้านบาท	และมีผลขาดทุนอยู่ที่	18.55	ล้านบาท

PJW	ต้ังเป้ายอดขายปี62	โตไม่ต�่ากว่า	8-10%	
หลังยอดออเดอร์คึกคัก	-ออกผลิตภัณฑ์ใหม่หนุน	

	 เมเจอร์	ดีเวลลอปเม้นท์	พร้อมส่งมอบโครงการ	“มาเอสโตร	07	อนุสาวรีย์ชัยฯ”	
(Maestro	07	Victory	Monument)	จ�านวน	171	ยูนิต	มูลค่า	800	ล้านบาท	ให้ลูกค้า
เข้าอยู่อาศัยตั้งแต่วันนี้	เผยโครงการประสบความส�าเร็จ	Sold	Out	อย่างรวดเร็วเพียง	
2	วันที่เปิดพรีเซลส์	ล่าสุดราคารีเซลสูงขึ้นมาอยู่ที่	174,000	บาท/ตร.ม.	เพิ่มสูงขึ้น
จากปี’59	ที่มีราคาขายอยู่ที่	140,000	บาท/ตร.ม.	หรือเพิ่มขึ้นเกือบ	20%	คาดสิ้นปี
นี้ปิดโอนได้หมด	100%	ขณะที่ท�าเลอนุสาวรีย์ชัยฯ	บูม	ราคาที่ดินพุ่งขึ้นต่อเนื่องเฉลี่ย
เกือบ	10%	ต่อปี	ปัจจุบันแตะที่	850,000	บาทต่อตร.ว.	แย้มรายได้รวมปีนี้โตขึ้นกว่า
ปีก่อน	ระบุครึ่งปีแรกบริษัทมีรายได้รวมแล้ว	2,791	ล้านบาท	มั่นใจปีนี้ยอดขายเป็น
ไปตามเป้าที่	30,000	ล้านบาท
	 นางสาวเพชรลดา	พูลวรลักษณ์	กรรมการบริหาร	บริษัท	เมเจอร์	ดีเวลลอป
เม้นท์	จ�ากัด	(มหาชน)	เปิดเผยว่า	บริษัทฯ	เตรียมรับรู้รายได้ในปี’61	ล่าสุดส่งโอน
โครงการคอนโดมิเนียมโลว์ไรส์	“มาเอสโตร	07	อนุสาวรีย์ชัยฯ”	(Maestro	07	Victory	
Monument)	จ�านวน	171	ยูนิต	มูลค่า	800	ล้านบาท	ให้ลูกค้าเข้าอยู่อาศัยตั้งแต่วันนี้
เป็นต้นไป	ทั้งนี้โครงการดังกล่าวนับเป็นคอนโดมิเนียมโครงการที่	5	ในปีนี้ที่ได้ส่งมอบ
ให้ลูกค้า	และคาดว่าจะทยอยโอนโครงการได้หมด	100%	ภายในสิ้นปีนี้	หลังจากที่ทุก
โครงการที่ผ่านมาในปีนี้ที่ได้ส่งมอบให้ลูกค้าได้ปิดการโอน	100%	ทั้งหมดได้แก่	มาเอ
สโตร01	สาทร-เย็นอากาศ,	มาเอสโตร14	สยาม	–	ราชเทวี,	มาเอสโตร03	รัชดา	–	
พระราม	9	และเอ็ม	จตุจักร	
	 นางสาวเพชรลดา	กล่าวปิดท้ายว่า	“เราคาดว่ารายได้รวมปีนี้จะโตขึ้นกว่าปีก่อน
ที่มีรายได้รวม	3,410	ล้านบาท	ซึ่งในช่วงครึ่งปีแรกของปี	2561	บริษัทมีรายได้รวม
แล้ว	2,791	ล้านบาท	โดยมาจากการทยอยส่งมอบโครงการอย่างต่อเนื่องและประสบ
ความส�าเร็จปิดการโอน	100%	ทุกโครงการที่ส่งมอบ	เนื่องจากเราส่งมอบโครงการที่
มีคุณภาพให้ลูกค้าได้ตรงต่อเวลาตามที่ก�าหนด	จึงท�าให้ลูกค้าเชื่อมั่นและไว้วางใจใน
แบรนด์ของเมเจอร์	ดีเวลลอปเม้นท์	ทั้งนี้จากการที่ทยอยรับรู้ได้รายได้จากการโอน
อย่างต่อเนื่อง	จึงมั่นใจว่าปีนี้ยอดขายจะเป็นไปตามเป้าที่	30,000	ล้านบาทแน่นอน”	

4. MJD	คาดรายได้รวมปีน้ีโตกว่าปีก่อน	ม่ันใจปีน้ี-

ยอดขายตามเป้าท่ี	30,000	ลบ.
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ผู้ถือหุ้นเดิมทั้ง	100%	ยีนยันไม่ขายหุ้น	มีแผนพัฒนา	10	โครงการ	ภายใน	

4	ปี	มูลค่ากว่า	1.6	หมื่นล้านบาท	บมจ.	เจ้าพระยามหานคร	(CMC)	ก�าไร

โตแรง		ผู้ถือหุ้นเดิมทั้ง	100%	ยืนยันไม่ขายหุ้น	ปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง	

และมีศักยภาพ	มั่นใจว่า	CMC	จะเป็นหุ้นที่เติบโตต่อเนื่องในอนาคต	เตรียม

พัฒนาเพิ่มกว่า	10	โครงการ	ภายใน	4	ปี

บมจ.สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล	และ	กลุ่มมิตซุย	ได้จัดพิธีฉลองการ

เริ่มขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์	(COD)	ของโซลาร์ฟาร์ม	18	MW	ที่เมืองมิยากิ	

ประเทศญี่ปุ่น	ซึ่งได้เริ่มขายไฟฟ้าอย่างเป็นทางการ	เมื่อ	1	พ.ย.	2561	ตาม

ก�าหนดการ	โดยขายไฟฟ้าให้แก่โรงไฟฟ้าโทโฮกุ	ประเทศญี่ปุ่น	ที่	FIT	36	

เยน	เป็นเวลา	20	ปี

เจ้าพระยามหานคร	(CMC)	พื้นฐานดี	ศักยภาพ

แข็งแกร่ง	มั่นใจเติบโตต่อเนื่อง
สยามสตีลและมิตซุย	จัดพิธีฉลองการเริ่มขายไฟฟ้า
เชิงพาณิชย์	(COD)	โซลาร์ฟาร์ม	18	MW	ในประเทศ
ญี่ปุ่น	FIT	36	เยน

1. 2.
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นายแพทย์	อ�านาจ	เอื้ออารีมิตร	กรรมการและผู้อ�านวยการโรงพยาบาล	

บริษัท	เอกชัยการแพทย์	จ�ากัด	(มหาชน)	(EKH)	พร้อมด้วย	นายอ�านวย		

เอื้ออารีมิตร	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร	และทีมผู้บริหาร	ร่วม

บริจาคเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์	แบ่งเป็น	เครื่อง	High	oxygen	

flow	2	เครื่อง,	Intensive	phototherapy	2	เครื่อง	และ	Syringe	driver	

2	เครื่อง	รวมมูลค่า	800,000	บาท	ให้แก่	โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร	

เมื่อเร็วๆ	นี้	นางสาวอภิวันท์	บากบั่น	ผู้อ�านวยการ	-	ทรัพยากรบุคคล	“เค
ทีซี”	หรือ	บริษัท	บัตรกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ร่วมกับ	นายสุรชัย	สุขเขียว
อ่อน	“ครูอ๊อด”	ผู้อ�านวยการมูลนิธิบ้านนกขมิ้น	จัดกิจกรรมปันความรู้	“เค
ทีซีควงแขนน้อง	ท่องวิถีถิ่นเกาะศาลเจ้า	-	ชุมชนวัดจ�าปา”	เขตตลิ่งชัน	ให้
กับน้องๆ	มูลนิธิบ้านนกขมิ้น	โดยเรียนรู้ประวัติศาสตร์และงานศิลปะวัตถุจาก
การเยี่ยมชม	“วัดจ�าปา”	วัดเก่าแก่ประจ�าหมู่บ้านอายุกว่า	200	ปี	สร้างขึ้นใน
สมัยกรุงศรีอยุธยา	ชมความงามของการประดับเครื่องกระเบื้องโบราณเคลือบ
บนหน้าบันของอุโบสถ	และงานปูนปั้นตกแต่งฝาผนังด้านในที่ยังคงเค้าความ
สวยงามมาถึงปัจจุบัน	พร้อมชมความงามของรั้ว	ราชวัตร	งานโลหะหล่อจาก
ประเทศอังกฤษในสมัยรัชกาลที่	5	จากนั้นรับรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่คงความ
เป็นธรรมชาติไว้โดยไม่มีการแต่งแต้มของ	“ชุมชนเกาะศาลเจ้า”	หรือ	“ชุมชน
วัดจ�าปา”	ชุมชนเก่าแก่ที่ตั้งอยู่บนเกาะที่โอบล้อมด้วยสายน�้าของคลองบาง
ระมาดกับคลองบางไทร	และร่วมท�างานฝีมือ	“พวงแขวนแป้งพวง”	งาน
ประณีตศิลป์	ที่ประยุกต์ศิลปะเครื่องดอกไม้สดผสมผสานกับงานเครื่องหอม
โบราณ	ส�าหรับการตกแต่งบ้านแบบไทยๆ	ปิดท้ายด้วยการเรียนรู้และลองท�า	
“ฝอยทอง”	ขนมหวานชาววัง	

EKH	มอบอุปกรณ์การแพทย์
เคทีซีพาน้องๆ	มูลนิธิบ้านนกขมิ้นร่วมกิจกรรมปัน
ความรู้“เคทีซีควงแขนน้อง	ท่องวิถีถิ่นเกาะศาลเจ้า	-	
ชุมชนวัดจ�าปา”

3. 4.
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย

27 www.HoonInside.com 20  November  2018



สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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